



พลังงานวิกฤติ...

โอกาสเกษตรกรชาวเหนือ

ดูเหมือนว่าเรื่องของพลังงานจะเวียนเหวกลงไปบ้างในช่วงนี้ ซึ่งก็อาจเกิดจากมีข่าวอื่นมาสอดแทรกอีกทั้งราคาน้ำมันหน้าปั๊มที่ลดลง แต่อย่างไรก็ตามก็ยังจัดอยู่ในขั้นที่เรียกว่า "แพง" ความเดือดร้อนของน้ำมันที่มีราคาแพงนี้ทำให้เกิดผลเสียหายกับประเทศชาติทั้งระบบ โดยเฉพาะหมูเฮาชาวเหนือ น้ำมันจัดเป็นหนึ่งในพลังงานที่ถูกใช้ค่อนข้างมากในแต่ละวัน เรื่องของพลังงานที่พูดกันว่าวิกฤตินั้น ความจริงแล้วสาเหตุใหญ่คือน้ำมันแพงนั่นเอง ภาวะที่เกิดกับพลังงานที่เรียกว่าถึงขั้นวิกฤตินี้ ทำให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม วิธีการที่จะแก้ไขหรือสวนกลับก็คือการประหยัดและหาหนทางอื่นที่ไม่ใช้พลังงานหรือใช้พลังงานน้อยลง เมื่อเกิดภาวะวิกฤติขึ้นมาที่ไรก็ตามให้มีแนวคิดที่จะทำให้เกิดโอกาสขึ้นมาทุกครั้งไป ซึ่งจัดได้ว่าเป็นนิสัยของคนไทยก็ว่าได้ ถ้าอยู่ดีกินดีสบายดีไต่เต้าไม่ค่อยเกิดในทางตรงกันข้ามหากมีภาวะวิกฤติก็จะหาทางออกและมีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้น แต่ก็มีข้อสงสัยตรงที่คนไทยซัดใจและลึกลับง่าย พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือคนไทยตื่นตื่นและตกใจง่าย ภาวะการเกิดวิกฤติพลังงานครั้งนี้อาจทำให้เราต้องคิดระยะยาว พูดง่ายๆก็คือ จะต้องทำกันอย่างจริงจังแล้ว การหาพลังงานทดแทนจัดเป็นโอกาสหนึ่งที่คนไทยโดยเฉพาะชาวเหนือต้องคิดและต้องทำจริงๆ "อย่าทำๆหยุดๆ" โอกาสของเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในทางแก้วิกฤติพลังงานครั้งนี้ นอกจากจะเป็นความหวังของตัวเกษตรกรเองแล้ว ถือเป็นความต้องการของประชาชนทั่วไปด้วย โดยเฉพาะการหาพลังงานทดแทนที่มีความยั่งยืนและมีผลตอบแทนต่อตัวพี่น้องเกษตรกรชาวเหนืออย่างยุติธรรม ถ้าเป็นไปได้อาจจะมีการทำกันอย่างเป็นลำเป็นสัน ผลตอบแทนอย่างอื่นมีอีกมากมาย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและการช่วยเหลือทั้งระบบอย่างถูกต้อง พลังงานวิกฤติกระทบเศรษฐกิจชาวเหนือ

ประเทศไทยมีกรุงเทพฯเป็นศูนย์กลางทุกอย่าง ดังนั้น ไม่ว่าจะประกอบกิจกรรมอะไร ถนนทุกสายต้องมุ่งสู่กรุงเทพฯเป็นหลัก ภาคเหนือเป็นกลุ่มจังหวัดที่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพฯพอสมควร การขนส่งสินค้าเพื่อจำหน่ายซึ่งต้องใช้ระยะทางไกลจากภาคเหนือสู่ตลาดกลางกทม. จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิง หรือที่เรียกว่า น้ำมันดีเซลเป็นหลัก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาน้ำมันดีเซลเคยมีราคาถูกกว่าน้ำมันเบนซิน แต่พัก

หลังราคาใกล้เคียงและสูงกว่าน้ำมันเบนซิน ซึ่งเกิดจากสาเหตุนโยบายเลิกอู่ของรัฐบาล น้ำมันดีเซลจัดเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำคัญและเกี่ยวข้องในกระบวนการขนส่งสินค้า เมื่อราคาสินค้าที่จำหน่ายถูกบวกกับต้นทุนการขนส่งก็ทำให้เกิดภาวะราคาในท้องตลาด ดังนั้น ถ้าจะมองให้ลึก สินค้าที่ส่งจากภาคเหนือถึงแม้จะพยายามทำต้นทุนการผลิตให้ต่ำ แต่เมื่อมีต้นทุนการขนส่งสูง ก็จะทำให้ผู้ซื้อซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วย

ในทางกลับกันการบริโภคสินค้าในภาคเหนือ ซึ่งจำเป็นต้องขนส่งมาจากภาคกลาง ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติพลังงาน เพราะต้นทุนการขนส่งที่แพงขึ้นนั่นเอง ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าวิกฤติพลังงานมีผลทั้งขึ้นทั้งล่องแก่หมูเฮาชาวเหนือ

เมื่อพูดถึงการผลิตโดยเฉพาะในภาคการเกษตรก็จัดเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภาวะพลังงานเชื้อเพลิงวิกฤติด้วย ปัจจัยการผลิตหลายอย่างที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย ยา และเคมีภัณฑ์ อื่นๆ ถูกปรับราคาสูงขึ้น น้ำมันเชื้อเพลิงในไร่ นา ก็ ได้รับ

ผลกระทบจากน้ำมันเชื้อเพลิงโดยตรง เมื่อเกษตรกรมีปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตัวเกษตรกรเองก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งนี้ก็เพราะว่า เกษตรกรเป็นจำนวนคนกลุ่มใหญ่ที่สุดของภาคเหนือนั่นเอง การหาพลังงานใหม่ที่ยั่งยืน

พลังงานทางเลือกเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดทุกครั้งที่ปัญหาเรื่องน้ำมันแพงการใช้พลังงานส่วนใหญ่ที่เราใช้จากน้ำมันเป็นหลัก โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล เมื่อน้ำมันมีราคาแพง ก็จำเป็นต้องหาสิ่งทดแทนที่เราเรียกว่า พลังงานทดแทน โอกาสที่จะทำพลังงานทดแทนในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคเหนือยังมีอยู่เพราะเรามีภูมิประเทศที่มีศักยภาพมากกว่าใคร น้ำมันดีเซลมีโอกาสการผลิตใช้เองซึ่งเรื่องนี้ได้มีการพัฒนากว่า 30 ปีแล้ว ความรู้ในด้านเทคนิคมีมากพอสมควร แต่ปัญหาคืออยู่ที่การผลิตวัตถุดิบ ที่พูดกันมาก



และพอทำได้ไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือแม้แต่ตำรวจก็ได้มีการผลิตน้ำมันดีเซลที่เรียกว่า ไบโอดีเซล ขึ้นใช้เอง ซึ่งส่วนใหญ่จะนำมาจากน้ำมันพืชใช้แล้ว ในเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งดีเพราะตั้งแต่มีกระบวนการนี้เกิดขึ้น น้ำมันพืชใช้แล้วในท้องตลาดหมดเกลี้ยง ถือเป็นทางตัดตอนที่ไม่ให้น้ำมันพืชใช้แล้วกลับไปใช้ใหม่ให้คนบริโภคอีก

การผลิตวัตถุดิบเพื่อทำเป็นพลังงานทดแทนนั้นจัดเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะเอาเข้าจริงๆในประเทศไทยมีไม่เพียงพอ ผู้ที่มีความสามารถในการผลิตวัตถุดิบที่ใช้เป็นพลังงานทดแทนก็คงหนีไม่พ้นเกษตรกร โดยเฉพาะในภาคเหนือพืชที่สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ก็มีหลายตัว ปาล์มน้ำมันก็เป็นพืชหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุด แต่เนื่องจากภูมิลำเนาเดิม ปาล์มน้ำมันอยู่ที่ภาคใต้เชื่อกันว่าปาล์มน้ำมันจะปลูกได้เฉพาะภาคใต้ซึ่งก็เป็นทฤษฎีที่อยู่ในตำรา ในปัจจุบันนี้มี

เกษตรกรจำนวนหนึ่งที่มีความสนใจเกี่ยวปาล์มน้ำมันที่ลงมือปลูกทดสอบเองในภาคเหนือ เพราะคิดว่าถ้ามีการใช้เทคโนโลยีบางอย่างเข้าช่วย ก็น่าจะสามารถทำได้

ดังนั้น จึงเห็นมีต้นปาล์มที่ปลูกแล้วสวนกันบ้างแล้วในภาคเหนือ การปลูกพืชเรียกว่า พืชพลังงาน นั้นมีอีกหลายชนิด คงจะต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายในระยะยาว การปลูกพืชที่ใช้เป็นพลังงานทดแทนนี้ คงสามารถทำได้ในเกษตรกรรายเดียว รูปแบบของการทำจะต้องมีองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวม การรวมกลุ่มต่างๆ ข้อได้เปรียบของการทำพืชพลังงานก็คือ เกษตรกร ไม่ต้องพาลงทุนการตลาดมากนัก เพราะปริมาณที่ใช้ในแต่ละพื้นที่มีสูง เรียกได้ว่ามีความต้องการใช้ทั้งปริมาณและเงื่อนไขเวลา การทำพลังงานทดแทนจะสามารถสร้างอาชีพซึ่งจะเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมของเกษตรกรและมีความยั่งยืน เพราะพืชที่ผลิตขึ้นนั้นจะเจริญเติบโตทุกวัน อาศัยเพียงแสงแดด ดิน และตัวเกษตรกร ข้อได้เปรียบของการทำพลังงานทดแทนในท้องถิ่น โดยเฉพาะภาคเหนืออีกอย่างหนึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งผลิตและผู้บริโภคในทีเดียวกัน ซึ่งพลังงานเหล่านี้เกษตรกรเป็นได้ทั้งผู้ผลิตและผู้ผลผลิต การผลิตผลผลิตที่มีปริมาณมากก็สามารถส่งขายนอกชุมชนได้

พลังงานวิกฤติครั้งนี้จะถือเป็นโอกาสสำคัญของเกษตรกรชาวเหนือ จะสามารถทำพลังงานขึ้นใช้เองหรือที่เรียกบ่อน้ำมันบนดิน ที่สำคัญก็คือ จะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อไป